
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง 
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 

 วันที่  8  สิงหาคม  2566 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง 

…………………………………………….. 
ผู้มาประชุม  
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอารีดัง  หะมะ ประธานสภา อารีดัง  หะมะ  
2 นายบีดิง  เจะเหาะ รองประธานสภา บีดิง  เจะเหาะ  
3 นายอาดือนา  ดอเลาะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 2 อาดือนา  ดอเลาะ  
4 นายมาหะมะสุกรัง  วามะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 3 มาหะมะสุกรัง  วามะ  
5 นายอับดุลเลาะห์  อามิง สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 5 อับดุลเลาะห์  อามิง  
6 นายดอรอแม  เจ๊ะเต๊ะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ดอรอแม  เจ๊ะเต๊ะ  
7 นางซาลือมา  สาและ เลขานุการสภา อบต. ซาลือมา  สาและ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายณัฐวุฒิ    อาแวปูเตะ นายก อบต. ณัฐวุฒิ    อาแวปูเตะ  
2 นายมามุ         ยูโซะ รองนายก อบต. มามุ  ยูโซะ  
3 นายกูฮารง      ตูแวเตะ รองนายก อบต. กูฮารง      ตูแวเตะ  
4 นายยาลี          ดือราแม เลขานุการนายก อบต. ยาลี  ดือราแม  
5 นายยาการียา  ดีเยาะ ผอ.กองการศึกษา ยาการียา  ดีเยาะ  
6 นายซาฮารี เจ๊ะแน นายช่างโยธาชำนาญงาน ซาฮารี เจ๊ะแน  
7 นางสาวฮูสมะห์ ยูโซ๊ะ จพง.การเงินและบัญชีฯ ฮูสมะห์ ยูโซ๊ะ  
8 นางสาวสูซานา ดือราแม หัวหน้าสำนักปลัด สูซานา ดือราแม  

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 
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  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ประธานสภาได้ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้เข้า
ร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  1/2566 ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 
               ระเบียบวาระท่ี  1.   เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายอารีดัง หะมะ             - การประชุมสภาในวันนี้จะเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566  
ประธานสภาฯ                 - ขอแสดงความเสียใจกับชาวมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส  

     ที่พลุระเบิดทำให้ประสบเหตุร้ายกับชาวบ้าน 
   - ขอบคุณทุกท่านในการจัดกิจกรรมอบรมภาคฤดูร้อนในวันที่ 3-4 สิงหาคม ที่ผ่านมา  
      ผ่านไปด้วยด ี

        - ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 จะมีการจัดกิจกรรมอาซูรอ 
มติที่ประชุม                     - มติที่ประชุมรับทราบ              

               ระเบียบวาระท่ี  2.   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายอารีดัง หะมะ            -   การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 
ประธานสภา ฯ                   ผมขอให้สมาชิกได้อ่านรายงานการประชุมที่ได้มีการแจกให้สมาชิกไป 
                                     แล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะทักท้วงประการใดขอเชิญเมื่อได้เวลาสมควรแล้วหากไม ่   
                                     มีผมจะขอมติในการรับรองรายงานการประชุมใครเห็นว่าสมควรให้การรับรองให้ 
                                     ยกมือครับ                                                 
มติที่ประชุมสภา              -   มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง   
                                      1. เห็นชอบ 5 เสียง 
                                      2. ไม่มาประชุม - เสียง 
                                      3. ประธานสภาฯงดออกเสียง  1  เสียง 
                                   ระเบียบวาระท่ี  3   กระทู้ถาม 

-  

       ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งไว้พิจารณาเสร็จแล้ว 

                                       - 
        ระเบียบวาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

5.1 เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
นายอารีดัง หะมะ                 - เมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเข้าระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่องการขออนุมัติโอน  
ประธานสภา                         งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ขอเชิญ  
                                        ผู้บริหารชี้แจงที่จะขอโอนงบประมาณ 
นายณัฐวุฒิ อาแวปูเตะ           - ขอบคุณท่านประธาน ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอญัตติมายังประธานสภา  
นายก อบต.           เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณครั้งนี้ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
                               ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2563  
                                         หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณ หมวดคา่ครุภัณฑ์ เป็นอำนาจของ    
                                         สภาทางผู้บริหารจึงได้เสนอญัตติต่อสภาเพ่ือขออนุมัติโอนให้สมาชิกท่านไป 
                                         แล้วและหวังว่าทุกท่านคงจะได้อ่าน ซึ่งขอสรุปดังนี้ 

/3.1. ขออนุมัติ... 
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 1. ขออนุมัติโอนงบประมาณกองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการ 
    โยธา งบลงทุน ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ขอโอนเพ่ิม เป็นเงิน   
    83,700.-บาท ขอโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต่อเติมหลังคาเมทัลชีท  
    อบต. กว้าง 9.4 เมตร ยาว 9.50 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี  
    จังหวัดปัตตานี รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงาน  
    อุตสาหกรรมและการโยธา รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารการขอโอนที่ 
    ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่าน ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรสอบถามขอเชิญได้  
    ครับ 

นายอารีดัง หะมะ                    - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปนั้น  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะ   
ประธานสภาฯ                          สอบถามหรือไม่ขอเชิญ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมใครเห็นด้วยให้มีการ  
                        โอนงบประมาณ  ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอขอ ขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม                          -  มติที่ประชุมอนุมัติให้มีการโอนงบประมาณกองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรม 

  และการโยธา งบ ลงทุน ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ขอโอนเพ่ิม 
     เป็นเงิน 83,700.-บาท ขอโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต่อเติมหลังคาเมทัลชีท  
     อบต. กว้าง 9.4 เมตร ยาว 9.50 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี  

  จังหวัดปัตตานี รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ตามที่ผู้บริหารเสนอข  
   ด้วยคะแนนเสียง   

                 1. เห็นชอบ  5   เสียง   
        2. ไม่มาประชุม - เสียง 
                   3. ประธานสภาฯงดออกเสียง 1 เสียง 
                                         2. ขออนุมัติโอนงบประมาณกองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการ 

    โยธา งบลงทุน ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ขอโอนตั้งรายการใหม ่ 
    เป็นเงิน 126,200.-บาท ขอโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูกระเบื้องเคลือบ 
    ภายในอาคาร อบต.หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร อบต.ตะบิ้ง 
    หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี รายละเอียดตามมาตรฐาน 
    ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รายละเอียด 
    คุณลักษณะตามเอกสารการขอโอนที่ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่าน ไม่ทราบว่า 
    สมาชิกท่านใดมีอะไรสอบถามขอเชิญได้ ครับ 

นายอารีดัง หะมะ                    - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปนั้น  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะ   
ประธานสภาฯ                          สอบถามหรือไม่ขอเชิญ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมใครเห็นด้วยให้มีการ  
                        โอนงบประมาณ  ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอขอ ขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม                          -  มติที่ประชุมอนุมัติให้มีการโอนงบประมาณกองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรม 

     และการโยธา งบ ลงทุน ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ขอโอนต้ัง 
     รายการใหม่ เป็นเงิน 126,200.-บาท ขอโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปู 
     กระเบื้องเคลือบภายในอาคาร อบต.หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร  
     อบต.ตะบิ้งหมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี รายละเอียด 
     ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ตามที่ผู้บริหารเสนอขอ  ด้วยคะแนนเสียง   

                  
/4.1. เห็นชอบ... 
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 1. เห็นชอบ  5   เสียง   
        2. ไม่มาประชุม - เสียง 
                   3. ประธานสภาฯงดออกเสียง 1 เสียง    
                                       3. ขออนุมัติโอนงบประมาณกองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการ 

    โยธา งบลงทุน ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ขอโอนตั้งรายการใหม ่ 
    เป็นเงิน 70,000.-บาท ขอโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
    หน้า อบต. หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี รายละเอียด 
    ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

 รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารการขอโอนที่ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่าน ไม่ 
 ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรสอบถามขอเชิญได้ ครับ 

นายอารีดัง หะมะ                    - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปนั้น  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะ   
ประธานสภาฯ                          สอบถามหรือไม่ขอเชิญ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมใครเห็นด้วยให้มีการ  
                        โอนงบประมาณ  ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอขอ ขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม                          -  มติที่ประชุมอนุมัติให้มีการโอนงบประมาณกองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรม 

     และการโยธา งบ ลงทุน ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ขอโอนต้ัง 
    รายการใหม ่เป็นเงิน 70,000.-บาท ขอโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 
     ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอบต. หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัด  
     ปัตตานีรายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ตามที่ผู้บริหารเสนอขอ   
       ด้วยคะแนนเสียง   

                 1. เห็นชอบ  5   เสียง   
        2. ไม่มาประชุม - เสียง 
                   3. ประธานสภาฯงดออกเสียง 1 เสียง 
    4. ขออนุมัติโอนงบประมาณกองคลัง แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

    งบ ลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณก่อนโอน 12,800.- บาท 
    ขอโอนเพ่ิมเป็นเงิน 7,900.- บาท รวมเป็นเงิน 20,700.-บาท ขอโอนเพื่อ 
    เป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสาร โต๊ะ เก้าอ้ีและอ่ืนๆ 
    รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการ 
    โยธา รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารการขอโอนที่ได้จัดส่งให้สมาชิกทุก 
    ท่าน ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรสอบถามขอเชิญได้ ครับ 

นายอารีดัง หะมะ                    - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปนั้น  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะ   
ประธานสภาฯ                          สอบถามหรือไม่ขอเชิญ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมใครเห็นด้วยให้มีการ  
                        โอนงบประมาณ  ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอขอ ขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม                          -  มติที่ประชุมอนุมัติให้มีการโอนงบประมาณกองช่าง แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

    งบ ลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณก่อนโอน 12,800.- บาท 
    ขอโอนเพ่ิมเป็นเงิน 7,900.- บาท รวมเป็นเงิน 20,700.-บาท ขอโอนเพื่อ 
    เป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสาร โต๊ะ เก้าอ้ีและอ่ืนๆ  
    รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ตามที่ผู้บริหารเสนอขอ   
       ด้วยคะแนนเสียง   

 1. เห็นชอบ  5   เสียง   
        2. ไม่มาประชุม - เสียง 

5.3. ประธานสภา... 



                                       3. ประธานสภาฯงดออกเสียง 1 เสียง   
            ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอารีดัง หะมะ               -  เรื่องอ่ืน ๆ ผมขอเชิญสมาชิกสภาเสนอแนะปัญหาและข้อแนะนำ ของแต่ละ 
ประธานสภา ฯ                     หมู่ด้วย  ขอเชิญ ด้วยครับ 
นายอาดือนา ดอเลาะ       - เรียนประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2                เรื่องขยะที่สายมัสยิดบือแน-สี่เลน ให้เก็บทุกอาทิตย์ครับ  
นายมาหะมะสุกรัง วามะ        - เรียนประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3            ผมขอถังขยะเพ่ิม 10 ใบ และขอรถกู้ชีพกู้ภัยด้วยครับ 
นายอับดุลเลาะห์ อามิง       - เรียนประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5                ผมขอให้เปลี่ยนหลอดไฟที่บาโงอาลี หน้ามัสยิดครับ 
                                        ผมขอดินถม 1 กระบะเล็ก ถมสายจูอิง ครับ 
นายดอรอแม เจ๊ะเต๊ะ       - เรียนประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6                เรื่องถังขยะที่ปอเนาะบาบออิง อยากให้ทางอบตช่วยไปเก็บขยะด้วยได้ไหม 
                                        เนื่องจากขยะมากครับ 
นางสาวสูซานา ดือราแม         - เรียนประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน  
หัวหน้าสำนักปลัด                 - เรื่องผู้สูงอายุ ให้ประชาสัมพันธ์มาลงทะเบียนด้วยน่ะค่ะ 
                                      - เด็กแรกเกิด แ(เด็กแรกเกิด – 6 ปี) ให้ผู้ปกครองสามารถมาลงทะเบียนได้ 
                                        (ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งต้องอยู่ในพ้ืนที่ตำบลตะบิ้ง) ให้สมาชิกประชาสัมพันธ์ด้วย 

       - เรื่องคนพิการ ให้สมาชิกประชาสัมพันธ์ให้มาลงทะเบียน อย่าให้บัตรหมดอายุ 
       - เรื่องค่าจัดการงานศพ 3,000 บาท หลักฐานใบมรณะบัตร มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
         ให้สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย 

นายยาการียา ดีเยาะ         - เรียนประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน  
ผอ.กองการศึกษา                   ขอบคุท่านนายกท่ีมาร่วมงานโครงการภาคฤดูร้อน 
                                      - ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิก และเด็กทุกคน ที่ได้ดำเนินการโครงการภาคฤดูร้อน 
            ที่ผ่านมา 
นายณัฐวุฒิ อาแวปูเตะ          - เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน  
นายก อบต.                         ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ปัญหาต่างๆที่ท่านเสนอมานั้นผมจะรับ 
                                       พิจารณาและดำเนินการแก้ไขปัญหาของตำบลเพ่ือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ 
                                       ตำบลตะบิ้งขอบคุณครับ  
มติที่ประชุม                       - มติที่ประชุมรับทราบ 
นายอารีดัง หะมะ       - สมาชิกท่านใดมีอะไรหรือไม่   ผมขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดการ 
ประธานสภา ฯ                     ประชุม 

                                       ปิดประชุมเวลา   14.30 น.                                                                                                                     

                                                                  ลงชื่อ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                                          (นางซาลือมา  สาและ) 
                                                                         เลขานุการสภา อบต.ตะบิ้ง 
          ลงชื่อ                                       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายบีดิง  เจะเหาะ)  
                         สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 
 



 
ลงชื่อ                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

               (นายอับดุลเลาะห์  อามิง) 
                  สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 

ลงชื่อ                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายดอรอแม  เจ๊ะเต๊ะ)  

                   สมาชิกสภา หมู่ที่ 6                                     

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง  ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ในการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่..3.....ครั้งที่..2/2566....เมื่อวันที่..15 สิงหาคม 2566....ประธานสภา อบต.ตะบิ้ง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565  

 

ลงชื่อ                             
(นายอารีดัง หะมะ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


